



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544

0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân



TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
(1944 - 2024)

Đại tướng TÔ LÂM

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Trên 55 năm hoạt động liên tục, được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước ta "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay".

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác

Đảng và xây dựng Đảng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ bản chất của Đảng, vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam.

Từ đó, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh, trình độ trí tuệ, tinh tiên phong, phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội thực sự "là đạo đức, là văn minh".

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn đau đầu với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu "Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực Nhà nước là thống nhất, được phân công, rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy Nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, (Xem tiếp trang 4)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944 - 2024) là một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đồng thời cũng là một nhà lý luận xuất sắc, nhà văn hóa lớn. Trước khi đảm nhiệm những cương vị đứng đầu Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đồng chí đã từng kinh qua các trọng trách như: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương... Dù ở cương vị nào, nhà trí thức chân chính này vẫn dành trọn tâm huyết để nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thành lý luận sống động và đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ về nhiều lĩnh vực trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Ngoài tác phẩm lý luận mang tính kinh điển được dày công nghiên cứu nghiên cứu "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn để lại những cuốn sách có giá trị lớn về các lĩnh vực chuyên ngành như: "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"; "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới"; "Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc"; "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"...

Mới đây nhất, tháng 6/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại xã Thụy Vân (Thái Thụy) năm 2014.

xã Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Cuốn sách gồm 928 trang, tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Xuất thân từ một sinh viên xuất sắc của Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, lại có nhiều năm tháng làm công tác biên tập, chỉ đạo biên soạn, biên tập sách lý luận tại Tạp chí Cộng sản nên các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thể hiện sự am tường

về văn hóa vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với việc xây dựng, giữ gìn, phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập; tạo nguồn lực phát triển đất nước bền vững", tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa.

Phần thứ ba với chủ đề "Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn công tác",

toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc...

Phần thứ hai với chủ đề "Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững", tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa.

Phần thứ ba với chủ đề "Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn công tác",

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN THANH

(Vũ Quý, Kiến Xương)

Mãi mãi khắc ghi

Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình

Trong sâu thẳm lòng mình, tôi vô cùng quý trọng, biết ơn và tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo tài, đức vẹn toàn, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", một nhân cách lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta suốt đời học tập và noi theo. Mãi mãi trong trái tim tôi và cũng như trong triệu triệu trái tim người dân đất Việt sẽ luôn nhớ về một nhà lãnh đạo kiệt xuất với phong cách gần gũi, mộc mạc, giản dị "Một đời thanh bạch chẳng vàng son", đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân.

Khắc ghi công ơn và những lời căn dặn, mong mỏi của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Hưng Hà luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần dựng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà Vũ Thị Hương, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hưng Hà

Thấm nhuần quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thái luôn đoàn kết, thống nhất theo đúng tinh thần "Trên dưới đồng lòng", "Độc ngang thông suốt". Thông qua các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đều thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đoàn kết xây dựng quê hương. Năm 2023, từ sự đoàn kết, thống nhất, An Thái được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Qua đây càng khẳng định chỉ có sự đoàn kết, thống nhất mới là sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ đó càng khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn mà các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài sản vô giá để lại cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dành tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thái nguyện tiếp tục thực hiện quan điểm của đồng chí để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã An Thái (Quỳnh Phụ)

Trong chuyến công tác tại Thái Bình, ngày 1/2/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại thôn Hồng Phong, xã Tây An (nay là tổ dân phố Hồng Phong, thị trấn Tiên Hải). Tôi rất vinh dự khi được gặp mặt, nghe Tổng Bí thư trò chuyện với nhân dân. Sau khi thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, Tổng Bí thư đã đến gặp gỡ, nói chuyện với nhân dân, nắm tay các cụ già, bế các em nhỏ. Mọi người trong thôn đều cảm động trước sự bình dị, gần gũi của một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.

Mấy hôm nay nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Đây là mất mát to lớn của dân tộc, của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Khắc ghi tình cảm, sự quan tâm và những lời căn dặn của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên chúng tôi nguyện đem hết sức mình cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Ông Phạm Ngọc Thanh, tổ trưởng tổ dân phố Hồng Phong, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải)